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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

เมื่อวันจันทร์ที่  7  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  

.................................................................................. 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญมี  ลุงไธสง ประธานสภาอบต. บุญมี  ลุงไธสง 
๒ นายดำรง  ปิดตานัง  รองประธานสภา ดำรง  ปิดตานัง 
๓ นายอุบล  อาระหัง เลขานุการสภาอบต. อุบล  อาระหัง 
๔ นายสมปอง  แขนงแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมปอง  แขนงแก้ว 
๕ นายทองสุข  ปิติธาโน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทองสุข  ปิติธาโน 
๖ นายปาง  ยศคำลือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ปาง  ยศคำลือ 
๗ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บุญเพ็ง  ยำบันกึ   
๘ นายถวิล  ปิดตายะโส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ถวิล  ปิดตายะโส 
๙ นายชรินทร์  วิชโย    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ชรินทร์  วิชโย    

๑๐ นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 จิตติมา  ปิดตานัง   
๑๑ นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๑ จารุวรรณ  ศิลารัตน์ 
๑๒ นายชาตรี  ดิษดำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ชาตรี  ดิษดำ 
๑๓ นายองอาจ  แก้วแกมเกษ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 องอาจ  แก้วแกมเกษ   

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายพิทยา  ระถี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิทยา  ระถี 
๒ นายคมสัน  นันอุบาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คมสัน  นันอุบาลี 
๓ นางทิพวัลย์  พรมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทิพวัลย์  พรมมา 
๔ นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา เลขานุการนายกอบต. บรรลุ  ทิพย์ธรรมา 
๕ นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ 
๖ นางจิรวดี  สืบสุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จิรวดี  สืบสุนทร 
๗ นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อำนวยการกองคลัง พรสวรรค์  บุญหลาย 
8 นายธนกร  จันทร์แสงคำ หัวหน้าสำนักปลัด ธนกร  จันทร์แสงคำ 
9 นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา มะลิวรรณ  ปะวะทัง 

๑0 นางเกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา นักทรัพยากรบุคคล เกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา 
๑๑ นางสาวสิริยากร  พ่ัวคุณมี นักพัฒนาชุมชน สิริยากร  พ่ัวคุณมี 
๑2 นางนิตยา  หงส์พันธ์ นักจัดการงานทั่วไป นิตยา  หงส์พันธ์ 
๑3 นางสาววิชน  สิมศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชน  สิมศิริวัฒน์ 
๑4 นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร วีระศักดิ์  ปะภาษา 
15 นายรัฐภูมิ  วรรณพรามณ์ วิศวกรโยธา รัฐภูมิ  วรรณพรามณ์ 
16 นางสาวสาวดี  ศรีละออง นักวิชาการสุขาภิบาล สาวดี  ศรีละออง 

    

    ที่ประชุมสภาฯ เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาอบต. ทั้ง  13 คน มี
สมาชิกท่ีมาประชุมจำนวน 13 คน เข้าห้องประชุม 13 คน องค์ประชุมในครั้งนี้  13 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวัน
จันทร์ที่  7  สิงหาคม  2566 แล้วจึงได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ    วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ประจำปี พ.ศ.2566 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาตาม
เอกสารที่ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับมีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ 
แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2566 หรือไม่       
ขอเชิญครับ   
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ประธานสภาฯ มีที่ประชุมท่านใดจะแก้ไขรายงานงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอจะขอมติที ่ประชุม ในระเบียบวาระที ่ 2  เรื ่องการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจำนวนสมาชิก อบต. ที่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 13 ท่าน ที่ประชุม
ทั้งหมด  12 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 2566 ผมขอมติที่
ประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 
2566 

ที่ประชุมทั้งหมด   13  เสียง 
  รับรอง    12 เสียง 
  ไม่รับรอง     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายบุญมฯี ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2566  โดยมีการแก้ไข คือ  แก้ไขข้อความถูกต้องจำนวน ๒ จุด คือ
หน้าที่  ๑5  และหน้าที่  17 

  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 1  การพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระท่ี 1 การรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
ดังนี้    

  วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 การลงมต ิ
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิ
ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลง
หลักการและเหตุผล ครับ  

นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายพิทยา  ระถี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 

ส่วนที่ 1 
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชอีกครั ้งหนึ ่ง ฉะนั้น         
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256 7 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 2๖  กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,640,847.18 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 28,450,621.36 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,537,549.30 บาท 
   1.1.4 รายการที่กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ 
รวม 36,235.22 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ  
รวม 9,500.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 256๔ ณ วันที่  2๖ กรกฎาคม พ.ศ.2565 
  ๒.๑ รายรับจริง  จำนวน 41,292,780.74 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จำนวน  786,365.64  บาท 
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 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน  94,264.09   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน    104,482.89  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จำนวน   888,713.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน   72,400.00บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     จำนวน     31,400.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน 20,415,571.12  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน             จำนวน 18,899,584.00  บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จำนวน 3,832,932.13 บาท 
  ๒.3 รายจ่ายจริง จำนวน 37,030,290.45  บาท 
   งบกลาง             จำนวน  11,341,489.76  บาท 
   งบบุคลากร            จำนวน  11,899,388.20  บาท 
   งบดำเนินงาน            จำนวน  9,152,670.37    บาท 
   งบลงทุน    จำนวน  2,681,887.00    บาท 
   งบเงินอุดหนุน    จำนวน  1,954,855.12  บาท 

งบรายจ่ายอื่น          จำนวน   0.00    บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        จำนวน   152,000.00 บาท 
  2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 971,577.20 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายรับจริง 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
ประมาณการ 

ปี 2567 
รายได้จัดเก็บเอง     
    หมวดภาษีอากร  786,365.64 767,009.00 814,050.00 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

94,264.09 174,642.00 183,418.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 104,482.89 40,012.00 47,150.00 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

888,713.00 845,089.00 1,136,545.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 72,400.00 71,435.00 56,185.00 

    หมวดรายได้จากทุน 31,400.00 5,000.00 2,200.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง     1,977,625.62 1,903,187.00 2,239,548.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 20,415,571.12 21,087,745.00 21,180,553.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,415,571.12 21,087,745.00 21,180,553.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,899,584.00 21,159,068.00 20,896,098.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

รวม 41,292,780.74 44,150,000.00 44,316,199.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายจ่ายจริง 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
ประมาณการ 

ปี 2567 
จ่ายจากงบประมาณ     
    งบกลาง  11,341,489.76 13,235,289.00 13,451,000.00 

    งบบุคลากร 11,899,388.20 15,145,020.00 17,339,349.00 

    งบดำเนินงาน 9,152,670.37 10,641,891.00 10,518,750.00 

    งบลงทุน 2,681,887.00 2,659,600.00 826,500.00 

    งบเงินอุดหนุน 1,954,855.12 2,468,200.00 2,180,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ     37,030,290.45 44,150,000.00 44,316,199.00 
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ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

     บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช   อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ด้าน รวม (บาท) 
ด้านบริหารทั่วไป  
  แผนงานบริหารทั่วไป 13,404,000 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 627,000   

ด้านบริหารชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 6,231,899 

  แผนงานสาธารณสุข 2,246,460 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,316,460 

  แผนงานเคหะและชุมชน 570,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 90,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 525,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,258,780 

  แผนงานการเกษตร 666,400 

  แผนงานการพาณิชย์ 1,929,200 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 13,451,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,316,199 

 

ประธานสภาฯ บัดนี ้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชได้แถลงหลักการและแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว ขอเชิญท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่านอภิปรายเกี ่ยวกับหลักการและเหตุผลแห่งร ่างข ้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เชิญครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ข้อ 3.1 เพื ่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจำนวนสมาชิก อบต. ที่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 13 ท่าน ที่ประชุมทั้งหมด 12 
เสียง 
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ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 1 การรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติที่ประชุม  

ทีป่ระชุมทั้งหมด   13  เสียง 
  เห็นชอบ    12 เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายบุญมีฯ ประธานฯ) 
สรุปมติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในว ันท ี ่  7 ส ิงหาคม 2566           
เวลา 10.30 น.       

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.2567 

ประธานสภาฯ  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45  วรรคที่ 3  ญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
   ที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงรับแต่สภา
   ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นดังนั้น ในขั้นตอนต่อไป
   ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
   คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญ 
   ครับ 
นานสมปอง  แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 ท่าน  ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการการแปรญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ตามที่  นายสมปอง  แขนงแก้ว       
ส.อบต.ม.2 เสนอ  เชิญครับ 

นายดำรง  ปิดตานัง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายดำรง  ปิดตานัง รองประธานสภาฯ  ขอรับรองการ
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เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัต ิฯ จำนวน 3 ท่าน ตามที่           
นายสมปอง  แขนงแก้ว   เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ นายดำรง  ปิดตานัง รองประธานสภา(ส.อบต.ม.1) ผู้รับรองคนที่ 1 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการการแปรญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติฯประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 จำนวน 3 ท่าน ตามที่  นายสมปอง  
แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 เสนอ  อีกหนึ่งท่าน  เชิญครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายทองสุข  ปิต ิธาโน ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก          
ขอรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 ท่าน 
ตามท่ีนายสมปอง  แขนงแก้ว  เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ นายทองสุข  ปิติธาโน  ส.อบต.ม.3 ผู้รับรองคนที่ 2 

ประธานสภาฯ หากไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 ท่าน 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 ท่าน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ในขั้นตอนต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 107  วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติตามมติที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน โดยเสนอ
โดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่  1 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายองอาจ  แก้วแกมเกษ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายองอาจ  แก้วแกมเกษ ส.อบต.ม.13 บ้านศรีสวัสดิ์      
ขอเสนอ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายถวิล  ปิดตายะโส เร ียนท ่านประธานฯท ี ่ เคารพ และสมาชิ กผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่าน กระผม                  

นายถวิล ปิดตายะโส ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง  
  กระผมขอรับรองการเสนอชื ่อ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ ส.อบต.ม.7         

บ้านหนองดุม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
นางสมปอง  แขนงแก้ว     เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

สมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม  
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  กระผมขอรับรองการเสนอชื ่อ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ ส.อบต.ม.7         
บ้านหนองดุม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกจะถือว่าที่
ประชุมมีมติให้ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 1 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  

   ที่ประชุมมีมติให้นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม ส.อบต.ม.7 
บ้านหนองดุม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 โดยมี นายถวิล ส.อบต.  
ม.8 บ้านนองหน่อง และนายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็นผู้
รับรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติตามมติที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน โดยการ
เสนอชื ่อนั ้นต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น ้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายดำรง  ปิดตานัง   เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายดำรง  
ปิดตานัง   รองประธานสภาฯ   

 กระผมขอเสนอ นายชาตรี  ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่  เป็นคณะกรรมการ แปร
ญัตติฯ คนที่ 2 

ประธานสภาฯฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจารุวรรณ  
ศิลารัตน์  ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด  ดิฉันขอรับรองการเสนอ นายชาตรี  ดิษดำ  
ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2 

นายทองสุข  ปิติธาโน  เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายทองสุข  
ป ิต ิ ธ า โน  ส .อบต .ม .3  บ ้ านหนองกอก กระผมขอร ับรองการ เสนอชื่ อ                  
นายชาตรี  ดิษดำ ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 
2 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  
 ที่ ป ร ะช ุ มม ี มต ิ ให้ น ายชาตร ี   ด ิ ษดำ  ส . อบต .ม .12  บ ้ านแวง ใหม่                        

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 2 โดยมี นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์             
ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด เป็นผู้รับรอง และนายทองสุข  ปิติธาโน ส.อบต.ม.3 
บ้านหนองกอก เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติตามมติที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน โดยการ
เสนอชื ่อนั ้นต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น ้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายทองสุข  
ปิติธาโน  ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก 

   ด ิฉ ัน ขอเสนอ นายสมปอง  แขนงแก ้ว  ส.อบต.ม.2 บ ้านสนาม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นางจิตติมา  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นางจิตติมา  
ปิดตานัง   ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย  กระผมขอรับรองการเสนอ นายสมปอง  
แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 บ้านโพธิ์ชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

นายชาตรี  ดิษดำ  เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาชาตรี    
ดิษดำ ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ กระผมขอรับรองการเสนอ นายสมปอง                   
แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  
 ที่ประช ุมม ีมต ิ ให้นายสมปอง  แขนงแก ้ว  ส.อบต.ม.2 บ ้านสนาม เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 โดยมี นางจิตติมา  ปิดตานัง  ส.อบต.ม.10 
บ้านโพธิ์ชัย  เป็นผู้รับรอง และนายชาตรี  ดิษดำ ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ 
เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ได้แก่ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ ส.อบต. 
ม.7 บ้านหนองดุม 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ได้แก่ นายชาตรี  ดิษดำ ส.อบต.ม.12 
บ้านแวงใหม่ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่  3 ได ้แก่  นางสมปอง  แขนงแก้ว                
ส.อบต. ม.2 บ้านสนาม     

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภฯที ่เคารพ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอุบล  อาระหัง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  

  ขอแจ้งนัดท่านคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่านเพื่อประชุมในการเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 หลังจาก
การประชุมสภาฯครั้งนี้ ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
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ที่ประชุมรับทราบ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  3.3 พิจารณากำหนด วัน/เวลาสถานที่ รับคำแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมฯมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่  
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาฯท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที ่สมาชิก        
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

ประธานสภาฯ  ซึ่งต่อไปจะเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี ่สิบสี ่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ในการนี้กระผมจะขอให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  พร้อมผู้รับรองด้วยครับ 

นายชาตรี  ดิษดำ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชาตรี  
ดิษดำ  ส.อบต.ม.12  บ้านแวงใหม่  ขอเสนอการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติ ในวันที่  8-10  สิงหาคม  2566  เวลา  08.30-16.30 น.  ณ ห้องกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 

นายองอาจ  แก้วแกมเกษ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายองอาจ  แก้วแกมเกษ  ส.อบต.ม.13  บ้านศรีสวัสดิ์  ขอรับรองการ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่  8-10  สิงหาคม  2566  เวลา  
08.30-16.30 น.  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
ตามท่ีนายชาตรี  ดิษดำ  เสนอครับ 

นายถวิล  ปิดตายะโส เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายถวิล  ปิดตายะโส  ส.อบต.ม.8  บ้านหนองหน่อง  ขอรับรองการกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่  8-10  สิงหาคม  2566  เวลา  08.30-
16.30 น.  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  ตามที่       
นายชาตรี  ดิษดำ  เสนอครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายชาตรี  ดิษดำ  ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ ได้เสนอระยะเวลาแปรญัตติฯ/   
เวลา/สถานที ่   มาแล ้วน ั ้น  โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตต ิต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
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  วันอังคารที่  8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
  -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   

-ถ้าไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
    หากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างข้อบัญญัติฯก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ (ตามแบบฟอร์มเสนอ
ญัตติ) โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ หรือมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน ในวัน
อังคารที่  8  สิงหาคม  2566 เวลา 08.30 - 16.30,วันพุธที ่9 สิงหาคม 2566 
เวลา 08.30 - 16.30 น. และในพฤหัสบดีที ่10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 -
16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางสีสุราช  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เพ่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมเพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แล้วเสร็จพร้อมรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาฯท้องถิ่นภายในวันที่ 10  สิงหาคม 2566 เพ่ือให้
ประธานสภาฯท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติให้
ตราเป็นข้อบัญญัต ิต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.
2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติ
งบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง    
ให้กำหนดระเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

ประธานสภาฯฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นคำแปรญัตติ
หรือไม ่

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นคำแปรญัตติ 
ผมขอนัดการประชุมในวาระที่  2 การพิจารณาแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้นตรา
เป็นข้อบัญญัติ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ.
2566 ในวันอังคารที ่ 15  สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯฯ เข้าสู่วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ  ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝ่ายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนครับ เชิญครับ 

นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ    
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  ส.อบต.ม.7  บ้านหนองดุม           
ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุด จึงขอฝากท่าน
นายกแจ้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ  เพื่อดำเนินการซ่อมแซมด้วยคะ  และสำหรับเรื่อง
ทีส่อง  คือเรื่องวางท่อน้ำสวนสมุนไพร ไม่ทราบว่าท่านนายกให้ช่างออกไปดูให้หรือ
ยัง  ขอบคุณคะ 

นายชาตรี  ดิษดำ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ    
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชาตรี  ดิษดำ  ส.อบต.ม.12  บ้านแวงใหม่       
ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อน มีดังนี้ครับ 
เรื่องที่หนึ่ง ปัญหาเรื่องน้ำประปา อยากทราบว่าพนักงานที่ดูแลเรื่องน้ำประปา ได้
คอยดูแลน้ำประปาทุกวันหรือไม่ครับ  เพราะว่าบางวันน้ำประปาล้นถัง  และน้ำมีสี
ขุ่นเหลือง  พี่น้องประชาชนก็ได้สอบถามเข้ามา ถึงสาเหตุที่น้ำประปามีสีเหลือง ว่า
เป็นเพราะอะไร ฝากให้พนักงานที่ดูแล ทำความสะอาดบริเวณรอบถังประปาให้ดู
สะอาดสวยงามไม่ให้หญ้าให้หญ้าปกคลุมด้วยครับ  และขณะนี้น้ำประปาก็ไหลท่วม 
น่าจะเกิดจากท่อแตก  อยากให้พนักงานเข้าไปดูแลทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดซึ่งบางที
เมื่อเกดิปัญหา โทรหาพนักงานก็ไม่มีการรับสาย ซึ่งมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชน  ขอฝากด้วยครับ 
เรื่องที่สอง ปัญหาเรื่องถนนชำรุดเส้นไปฟาร์มจระเข้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนการ
สัญจรไปมาไม่สะดวก เวลาฝนตกมีน้ำขัง  ฝากให้ท่านนายกช่วยแก้ไขด้วยครับ 
เรื่องที่สาม  ขอสอบถามท่านนายกเรื่องการติดกล้องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ว่าได้ติดหรือเปล่าครับ และเรื่องไฟฟ้าที่ช่างได้ออกไปซ่อม ไม่ทราบว่าเสร็จหรือยัง
ครับ  แต่จากการสอบถามครูคือยังซ่อมไม่เสร็จครับ  ฝากให้รีบดำเนินการด้วยครับ 
เพราะเป็นเรื่องอันตราย 
เรื่องที่สี่  ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการซ่อมแซมถนนหรือการวางท่อระบายน้ำ  
เช่น  ท่อระบายน้ำหมู่ที่  12  ซึ่งตอนนี้ได้ทำเสร็จแล้ว เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นที่ฝั่ง
ตรงข้าม  แต่เราไปซ่อมอีกฝั่ง เป็นการซ่อมผิดจุดครับ  เพราะว่าเวลามีน้ำท่วมขัง 
มันจะไหลมาที่ชุมชน ไม่ได้ไหลลงมาบริเวณทุ่งนา  ตอนที่จะดำเนินโครงการได้คุย
กับผู้นำว่าจะให้ทำฝั่งตรงข้ามทางหมู่บ้าน  เพราะว่าน้ำที่ไหลจากหมู่บ้านเยอะ  แต่
เวลาทำกลับทำอีกฝั่งหนึ่ง  ปัญหาคือแก้ไขไม่ตรงจุด  เราต้องกลับไปแก้ไขใหม่  แต่
จะให้รื้อคงไม่ได้  เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน  ฝากท่าน
นายกแก้ไขปัญหาด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมสมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2  บ้านสนาม 



16 
 

 สำหรับกระผมมีเรื่องที่จะเสนอคือเรื่องการซ่อมแซมถนน  ซึ่งก็เข้าใจดีว่าอบต.มี
งบประมาณจำกัดในการซ่อมแซมถนน  หรืออาจจะล้าช้า แต่ถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหาใน
จุดนี้ชาวบ้านก็จะต่อว่าและตำหนิ ได้เพราะชาวบ้านไม่รู้เหตุผล ซึ่งเราก็ได้พยายาม
อธิบายทำความเข้าใจในจุดนี้  และอีกเรื ่องกระผมก็อยากให้ท่านนายกช่วยแก้ไข
ปัญหา  เพราะช่วงนี้ฝนตกชุก  และเรื่องที่สองอยากจะให้ติดกระจกโค้งบริเวณหน้า
บ้านผู้ช่วยนงลักษณ์ 

    และสำหรับเรื่องที่สามต่อเนื่องกับนโยบายของส.อบ.ต.ชาตรี  ดิษดำ ม.12
ซึ่งมันก็เกิดปัญหาจริงๆ  คือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด  เพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้บริหาร 
ฝากแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อนเข้าดำเนินโครงการ  ควรแจ้งสมาชิกสภาฯหรือผู้นำชุมชน
ด้วย สาเหตุที่ทำงานผิดพลาดเนื่องจากไม่ได้แจ้งก่อนลงงาน  จึงเกิดปัญหาดังกล่าว  
ขอบคุณครับ 

นางจิตติมา  ปิดตานัง เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางจิตติมา  ปิดตานัง ส.อบต.ม.10  บ้านโพธิ์ชัย ขอ
สอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะซอยร้านขายก๋วยเตี๋ยว  อยากให้
รีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ด้วยคะ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและเพื่อความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรเส้นทางนี้  ขอบคุณคะ   

นายอุบล  อาระหัง เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอุบล  อาระหัง  เลขานุการสภาฯ  ขอสอบถาม
การเข้าไปเก็บขยะในบ้านหนองแปน หมู่ที ่ 6 ครับ  ว่าจะเข้าไปเก็บหรือจะให้
ชาวบ้านจัดการเก็บเอง  อีกเรื่องที่อยากสอบถามคือบริเวณป้ายทางเข้าอำเภอ ไม่มี
ไฟส่องสว่าง มืดมาก  อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา  จึงขอฝาก
ให้แก้ไขด้วย  ขอบคุณครับ 

นายชรินทร์  วิชโย เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชรินทร์  วิชโย  ส.อบต.ม.9  บ้านตลาด  กระผม
ขอสอบถามการก่อสร้างตลาดสดว่าเมื่อไหร่จะเปิด และเปิดจองกันหรือยังท่านจะมี
วิธีจัดการยังไงสำหรับแม่ค้าที่มาจับจองที่ขายของในตลาดก็อยากได้ความชัดเจน
จากผู้บริหาร เรื่องที่สองไฟฟ้าส่องสว่างสายด้านหลังทรูมูฟ  มีคนร้องเรียนมาก 
และเรื่องที่สามตอนนี้มีโรงฆ่าสัตว์เปิดหลายแห่ง อยากสอบถามต่อไปยางสีสุราชจะ
มีโรงฆ่าสัตว์ประจำอำเภอหรือไม่  เรื่องสุดท้ายอยากสอบถามกองคลังเกี่ยวกับเช่า
ทาวน์เฮ้าส์ หรืออพาทเม้นท์ ว่ามีมาตรการและระเบียบในการเก็บอย่างไร  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาอบต. ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงและตอบคำถามตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอครับ 

นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายพิทยา  ระถี  ขอชี้แจงดังนี้ครับ 

1.เรื่องความเดือดร้อนของหมูที่  7  บ้านหนองแปน เรื่องโคมไฟชำรุดใช้งานไม่ได้
กระผมจะให้ออกไปแก้ไข ให้สำหรับหมู ่บ้านใดที ่เจ้าหน้าที ่ยังไม่ได้เข้าไปติด         
คิวอารโ์คด๊ที่เสาไฟให้ให้แจ้งได้เลยนะครับ เพราะได้มอบหมายให้ไปดำเนินการแล้ว 
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ช่วยกันติดตามด้วยนะครับ เรื่องท่อน้ำสวนสมุนไพรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่     
ที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินให้แล้วเสร็จครับ 

 2.ปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่12  ที่แจ้งเรื่องต่างๆเข้ามา ถ้าเรื่องไหนได้สั่ง
แล้วแต่พนักงานยังไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  กระผมจะ
กำชับให้มากกว่าเดิมครับ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง   เรื่องทำความสะอาดจะกำชับ
คนงานให้ดูแลความสะอาด เรื ่องถนนไปฟาร์มจระเข้จะให้ช่างออกไปสำรวจ
ประมาณการซ่อมแซมครับ และเรื่องการติดกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จริงๆผมมีแนวนโยบายที่จะซื้อ  ติดประมาณ  5-6  จุดราคาประมาณหมื่นกว่าบาท
เพราะเล็งเห็นความสำคัญความปลอดภัย ตอนนี้ต้องรอให้งบประมาณเข้ามาก่อน
ครับ 

 3.ปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่  10 ตอนนี้ได้ให้ช่างไปติดไฟฟ้าส่องสว่าง  แล้ว  
1  ตัว  สำหรับจุดที่ยังไม่ได้ติดเนื่องจากมีต้นไม้ปกคลุมเยอะ  ต้องขออนุญาต
เจ้าของพื้นที่เพื่อตัดต้นไม้ก่อนครับ  เพราะการจะติดโคมไฟโซล่าเซล  ต้องเป็นที่
โล่งแจ้ง  ไม่มีต้นไม้ปกคลุม และได้ลงพื้นที่ และออกสำรวจตลอดครับ   ขอบคุณ
ครับ 

 4.เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่  6  บ้านหนองแปน  กระผมขอเพิ่มค่าเก็บ
ขยะได้หรือไม่  หรือถ้าไม่ให้เพิ่มก็ขอให้บริการจัดการขยะเองไปก่อนได้หรือไมค่รับ  
และการนำขยะ ขอร้องว่าอย่านำขยะไปทิ้งในโคกสาธารณะให้นำไปทิ้งในจุดเดียว 
คือที่ทิ้งทางไปบ้านสะเดา  ถ้าไปทิ้งทั้ง  2  จุด  มันจะเกิดปัญหา  หรือรอให้มีการ
ประชาคมอีกว่าต้องให้อบต.เข้าไปเก็บให้หรือไม่  อบต.ก็จะเข้าไปดำเนินการเก็บให้  
และสำหรับที่แจ้งว่าป้ายทางเข้าอำเภอไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างนั้น กระผมจะแจ้งให้ช่าง
ไปติดให้ครับซึ่งกระผมมีแนวนโยบายว่าจะทำป้ายทางเข้าอำเภอใหม่  ซึ่งจะขอ
งบประมาณจากโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

 5.สำหรับเรื่องตลาดในส่วนนี้เป็นส่วนรับผิชอบของกองช่างช่างที่ได้ไปรังวัดที่แนว  
-เรื ่องโรงฆ่าสัตว์ ต่อไปผมก็มีแนวนโยบายที่ จะสร้างเพียงแต่ตอนนี ้ต ้องรอ
งบประมาณและ สถานที่ในการก่อสร้าง  

-เรื่องภาษีห้องเช่าคงเก็บตามระเบียบการจัดเก็บภาษี เก็บทุกห้องเช่าที่มีการเช่า    
-เรื่องของหมู่ที่  12 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำผิดจุด  ในเรื่องนี้ผมขอรับเองครับ  
-เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าหลังทรูมูฟ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปซ่อมให้ครับ  ต่อไปจะติดตั้ง
โคมไฟโซล่าเซลให้ครบทุกหมู่บ้านครับ 

รองนายกอบต. เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายคมสัน  นันอุบาลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางสีสุราช ขอชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้กระผมดูแลในเรื่อง
งานโครงสร้างพื้นฐาน ของแต่ละหมู่บ้าน  ในส่วนของหมู่ที่  12  ที่ท่านสมาชิกได้
แจ้ง  คือวันที่จะลงนามในโครงการไม่ได้ระบุว่าจะลงงานฝั่งไหนตามความเหมาะสม 
วันที่ลงงานผมก็ได้ออกดูร่วมกับส.อบต.12  ถ้าลงฝั่งนั้นจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
กำแพงบ้านยายลำไยถ้าไปขุดตรงนั้นพังแน่นอนครับ  ต่อไปถ้ามีโครงการต่อเนื่อง
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ต้องวางท่อทั ้งหมดตลอดสายของหมู่บ้าน ถ้ามีงบประมาณเข้ามาผู ้บริหารก็มี
นโยบายวางท่อระบายน้ำอีกฝั่งและเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งได้ 

 -ในส่วนของหมูที่  6  บ้านหนองแปน ตามที่ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้าน  คือตามที่ได้
ประชาคมหมู่บ้านไปครั้งก่อน  มิติที่ประชุมของชาวบ้านบางส่วนก็อยากให้เข้าไป
เก็บ และบางส่วนก็ต้องการเก็บเองโดยไม่ต้องให้อบต.เข้าไปเก็บให้ เพราะไม่อยาก
เสียค่าเก็บขยะ  ก็อยากฝากสมาชิกสภาฯให้ทำการประชุมชาคมใหม่อีกครั้ง  เพ่ือ
ความชัดเจน  ถ้าประชุมเสร็จแล้วก็แจ้งมติที่ประชุมให้อบต.ทราบได้เลยครับ 

 -ในส่วนของตลาดในการอาคารในเรื่องที่จะเปิดตลาดนั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มอบท่าน
รองปลัดและกองสาธารณสุข  เมื ่อเรามีตลาดเราต้องมีข้อกำหนดมีระเบียบ 
ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องตลาด  และในส่วนผู้ค้าต้องดูว่าเป็นผู้ค้ารายเก่าก่อน  ส่วนที่
เหลือก็จะเป็นรายใหม่  ถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกที   ขอบคุณครับ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ       

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าที่ และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 

 
(นายอุบล  อาระหัง) 

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
ผู้จดรายงานการประชุม 

เมื่อวันที.่.......7.....สิงหาคม......๒๕๖6....... 

 

 

  (นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง)           (นายชาตรี  ดิษดำ)                  (นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ)                       
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10                สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 12        สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  7                                              
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม     
         

กรรมการตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันที่.....22......สิงหาคม.....2566....... 
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      เมื่อวันที่.....22......สิงหาคม......2566......... 

 

กรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเม่ือวันที่  22  สิงหาคม  2566  และองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางสีสุราช  รับรองรายงานการประชุมสภาในคราวสภาสมัยสามัยสมัยที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  25  
ธันวาคม  2566 

 
(นายอุบล  อาระหัง) 

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
ผู้จดรายงานการประชุม 

เมื่อวันที.่.......7.....สิงหาคม......๒๕๖6....... 

 

 

  (นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง)           (นายชาตรี  ดิษดำ)                  (นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ)                       
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10                สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 12        สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  7                                              
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม     
         
 

  

 

   

 

 

      เมื่อวันที่.....25......ธันวาคม......2566......... 

 

 

(นายบุญมี  ลุงไธสง) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

(นายบุญมี  ลุงไธสง) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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